



ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ”
ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดสมุทรปราการ

ตามที่ ครูสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่ยอมรับยกย่องอย่างสูงของศิษย์ และบุคคลทั่วไป สัมกับเป็นปูชนียบุคคล และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่งขึ้น โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากทุกสังกัด ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความเหมาะสม มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศครูสภา กำหนด เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๓

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูสุตติ” ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดสมุทรปราการ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะคัดค้านการเสนอชื่อบุคคลใดตามรายชื่อในประกาศ ให้ยื่นคำคัดค้าน โดยจัดทำเป็นหนังสือระบุเหตุของการคัดค้านว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อประพฤติขัดกับหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อใด อย่างไร นำมายื่นต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีการประกาศรายชื่อ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศุภมิตร ศิริกันทะมากุล)
รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดสมุทรปราการ

แนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	ประเภทวิชาชีพ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
๑	ครู	นางสาวมณีนรัตน์ รัตนวิชัย	ครู โรงเรียนอินทรมพริยอนุสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
๒	ครู	นางตรีเนตร รัตนวราเกียรติ	ครู โรงเรียนวัดบางฝ้าย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
๓	ผู้บริหารสถานศึกษา	จำสืบเอก ดร.สมพร ชูทอง	ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๔	ผู้บริหารสถานศึกษา	ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสวาท สุขวิชัย	ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบางฝ้าย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
๕	ผู้บริหารสถานศึกษา	นางสาวพิไลวรรณ แดงขาว	ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
๖	ผู้บริหารการศึกษา	นายมงคลชัย รัตนอ่อน	รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
๗	ศึกษานิเทศก์	นางสุทินี กรินทรากุล	ศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

๐๑๑